

CÁC VĂN BẢN KHÁC

THÔNG TƯ của Thủ tướng Chính phủ số 148-TTg ngày 2-5-1980 về việc quản lý chặt chẽ thuốc nổ.

Gần đây có nhiều ngành và địa phương đã để mất cắp hoặc xảy ra nổ cháy một số thuốc, kíp mìn, giấy mìn và các phụ kiện nổ khác. Việc để thuốc nổ bị lấy cắp hoặc bị nổ, cháy chẳng những gây thiệt hại tài sản, vật tư quý của Nhà nước, mà còn là một sơ hở có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về an ninh và quốc phòng. Cần chú ý rằng hiện nay bọn phản động Bắc Kinh đang có nhiều âm mưu thủ đoạn phá hoại nước ta, trong đó có cả việc phá các kho thuốc nổ, lấy cắp thuốc nổ hoặc gây ra các vụ nổ, cháy.

Để khắc phục tình hình quản lý thuốc nổ rất lỏng lẻo, ngăn chặn kịp thời các vụ mất cắp, phá hoại thuốc nổ, sử dụng thuốc nổ trái phép, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các đồng chí thủ trưởng các Bộ, Tổng cục và đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được Nhà nước phân phối thuốc nổ có trách nhiệm báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 năm 1980 (đồng gửi Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng) về tình hình thuốc nổ, phụ kiện nổ như giấy, kíp mìn, v.v... đã bị mất cắp từ năm 1979 đến nay.

2. Các Bộ, các ngành và các đơn vị phải quản lý rất chặt chẽ thuốc nổ và các loại phụ kiện nổ. Kể từ nay đơn vị nào để xảy ra các vụ mất cắp thuốc nổ, phụ kiện nổ hoặc qua kiểm kê thấy mất mát thuốc nổ thì chậm nhất là 24 giờ sau khi mất, thủ trưởng đơn vị ấy phải lập tức báo cáo thẳng với Bộ Nội vụ và đồn công an sở tại, đồng gửi cơ quan quản lý cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời, phòng ngừa, ngăn chặn những hậu quả tiếp theo. Chế độ báo cáo này được coi như chế độ kỷ luật về an ninh và quốc phòng. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ mỗi quý một lần về tình hình để mất mát thuốc nổ ở các ngành và địa phương.

3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị quân đội hợp tác chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân để thực hiện các điều đã quy định trong nghị định số 33-CP ngày 24-2-1973 của Hội đồng Chính phủ về tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ. Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn cho các lực lượng công an nhân dân và các cơ quan, đơn vị sử dụng thuốc nổ về các chế độ quản lý chặt chẽ thuốc nổ, phụ kiện nổ, cũng như chế độ xét duyệt, cấp phát, giao nhận, vận chuyển thuốc nổ, không để xảy ra các vụ mất cắp, hoặc phá hoại thuốc nổ, phụ kiện nổ.

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

ĐỖ MƯỜI